

Số: 560/BC-UBND

Hương Trà, ngày 29 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Về thực trạng và đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2023

Theo Công văn số 400/SNV-TĐKT ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2014-2024, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà báo cáo như sau:

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước

Xác định công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến là nội dung quan trọng trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước. Trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đã đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến thông qua các đợt sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua.

Hàng năm, UBND thị xã có Chỉ thị phát động thi đua nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thị xã, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu về vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng nói chung và công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến nói riêng của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. Thực trạng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước

1. Tình hình tổ chức, triển khai thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, thị xã Hương Trà đã làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, cụ thể:

Năm 2016, trên cơ sở công văn số 103/BTĐKT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Ban Thi đua - khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyên truyền, giới thiệu, cung cấp danh sách các gương điển hình tiên tiến,

UBND thị xã Hương Trà đã chỉ đạo Phòng Nội vụ có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị giới thiệu gương điển hình tiên tiến.

Năm 2017, trên cơ sở Công văn số 159/BTĐKT-NVCH ngày 09/10/2017 của Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giới thiệu điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phòng Nội vụ thị xã Hương Trà đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình.

Năm 2018, trên cơ sở Công văn số 42/BTĐKT-NVCH ngày 16/3/2018 của Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, Phòng Nội vụ đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ nhân rộng điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Năm 2020, thị xã Hương Trà đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V để tôn vinh, học tập, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua.

Năm 2022, Phòng Nội vụ thị xã đã có Công văn số 168/NV-TĐKT ngày 21/7/2022 gửi các đơn vị về việc giới thiệu điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Năm 2023, theo Công văn số 1992/SNV-TĐKT ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyên truyền Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và Phong trào thi đua “ Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, UBND thị xã đã có văn bản giới thiệu 01 điển hình tiên tiến.

Thông qua công tác phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, thị xã Hương Trà luôn đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng vì vậy trong những năm qua, công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến luôn đạt được nhiều kết quả cao.

2. Các hình thức, biện pháp, tiêu chí thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

UBND thị xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến thông qua các đợt sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua.

Qua các đợt sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua đã kịp thời phát hiện các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, UBND thị xã đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao thị xã đã tăng cường số lượng tin bài giới thiệu các gương điển hình, những mô hình kinh tế kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt tuyên truyền những kết quả đạt được trong phong trào Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã. Các tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua đều được đăng trên trang thông tin điện tử của thị xã <https://huongtra.thuathienhue.gov.vn/>.

3. Kết quả việc thực hiện phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Trong những năm qua, UBND thị xã đã lựa chọn những mô hình, gương điển hình tiên tiến, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và chiến đấu trong các phong trào thi đua để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Giai đoạn 2014 - 2023, nhiều mô hình, tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực được lựa chọn để tuyên truyền, nhân rộng để học tập, cụ thể: Công ty TNHH MTV Quang Quân, Công ty Coxano Trường Sơn tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, giải quyết việc làm; trên lĩnh vực nông nghiệp nhiều gương điển hình như: Ông Phạm Viết Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hương Xuân, Hạt Kiểm lâm thị xã, Ông Nguyễn Đào Nguyên - Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm thị xã, các HTX nông nghiệp hoạt động kinh doanh và dịch vụ có hiệu quả điển hình như: HTX Nông nghiệp Hương Hồ I (phường Hương Hồ); trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, cụ thể: Trường Mầm non Hương Bình, Trường Tiểu học số 1 Hương Hồ, Trường Tiểu học Hương Vân, Trường THCS Trần Đăng Khoa, Ông Trần Kiên Ngẫu – Giáo viên trường Tiểu học Hương Vân, Bà Nguyễn Thị Yến – Giáo viên

trường Mầm non Hương Bình, Bà Nguyễn Thị Huy – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Bà Phạm Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Vinh, Bà Dương Thị Nhi Na, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca. Điển hình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời văn hóa” có: TDP Giáp Nhất (phường Hương Văn), TDP Thanh Chũ (phường Hương An), Thôn Vân Cù – Nam Thanh (Hương Toàn), Thôn Thai Dương Thượng Tây (xã Hải Dương), Ông Lê Tăng Theo, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Giáp Nhất, phường Hương Văn, Ông Bùi Đình Năng, Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ dân phố Thanh Chũ, phường Hương An, Ông Hà Văn Đông, Trưởng thôn Thai Dương Thượng Tây, xã Hải Dương...

Để ghi nhận, biểu dương tôn vinh thành quả của những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương tại Hội nghị điển hình tiên tiến thị xã Hương Trà lần thứ V giai đoạn 2015-2020, đã có 42 tập thể, 42 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 được Chủ tịch UBND thị xã tặng Giấy khen. Tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V giai đoạn 2015-2020, thị xã Hương Trà có 15 đại biểu được vinh dự tham dự Đại hội.

III. Các giải pháp phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến; xây dựng tiêu chí đánh giá điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản có liên quan đến thi đua, khen thưởng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên mọi phương tiện thông tin.

- Định kỳ tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết để rút ra bài học kinh nghiệm trong việc chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện và đề nghị các cấp biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong các phong trào thi đua. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển, thiết thực hiệu quả.

- Công tác tuyên truyền nhân điển hình tiên tiến phải được quan tâm đúng mức để có tác dụng động viên, cổ vũ mọi người học tập, noi theo.

- Tiếp tục tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi làm giàu chính đáng; những cá nhân điển hình tiên tiến trên tất

cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để mọi người học tập noi theo, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

- Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thị xã, nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã.

- Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đối với công tác thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc phối hợp tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước và phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra.

- Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt theo hướng thiết thực, phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

- Cần quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng để nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Trên đây là Báo cáo của UBND thị xã về thực trạng và đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2023./.

Nơi nhận:

- Ban TĐKT- Sở Nội vụ Tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Ngọc An